
 

 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสุพรรณบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดาํเนินการ  วันศกุรที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๖ 

๓. สถานท่ี   ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร ี

๔. กลุมเปาหมาย  

  หนวยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  

   สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยฉบับปจจุบันและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความ

ตองการของประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาท่ีของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมายท่ีมีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา 

๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และ

เรงรัดการปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือให

ไดทราบขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการท่ีแทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับ

ประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม 

เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรปูประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน

การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
 
 
 

ไม่พบส่วนของรูปที่มี ID ความสัมพันธ์ rId10 ในไฟล์นี้
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๖. ขอมูลท่ัวไป 

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูในภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย มีแมน้ําสุพรรณบุรี หรือแมน้ํา 

ทาจีนไหลผานตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี ๑๔ องศา 

๔ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๕ ลิปดาเหนือ และระหวางเสนแวงท่ี ๙๙ องศา ๑๗ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา  

๑๖ ลิปดาตะวันออก อยูสูงจากระดับน้ํา มีพ้ืนท่ีประมาณ ๕,๓๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๔๘,๗๕๕ ไร 

อยูหางจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต ๑๐๗ กิโลเมตรและทางรถไฟ ๑๔๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกบัจังหวดั

ใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 

ทิศใต ติดตอกับจังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และ พระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 

เขตการปกครอง  

จังหวัดสุพรรณบุร ีแบงเขตการปกครองออกเปน ๑๐ อําเภอ ๑๑๐ ตําบล ๑,๐๐๘ หมูบาน สําหรับการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง เทศบาล

ตําบล ๔๓ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๘๑ แหง รวม ๑๒๗ แหง  

ประชากร 

จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน ๘๓๖,๘๐๐ คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

๔๓๓,๐๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๗๕ เพศชาย จํานวน ๔๐๓,๗๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๒๕ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

  จัดประชุมสัมมนา  จัดเวทีเสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ เกี่ยวของกับ 
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 
ภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศ รวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนนทบุรี พรอมทั้งนําเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตร ี
ท่ีนาสนใจใหประชาชนไดรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดและ
สาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
พรอมกัน ณ หองประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ความเห็น สรุปไดดังน้ี 
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 นายปริญญา เขมะชิต รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กลาวตอนรับวา ในนามของชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาเปนอยางสูงท่ีมาพบปะกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งถือเปนเกียรติอยางย่ิงของจังหวัดสุพรรณบุรีและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และเห็นวากิจกรรมนี้
จะเกิดประโยชนตอจังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวม ไมวาจะเปนแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีอยาง
ย่ังยืน รวมทั้งปญหาท่ีสงผลกระทบตอพ่ีนองประชาชน โอกาสนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมขอมูลตาง ๆ 
มานําเสนอใหกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางไดรับทราบ
และจะไดนําขอเสนอแนะไปปรับใชในการทํางานตอไป  
 จากนั้น ผูดําเนินรายการไดแนะนําสมาชิกวุฒิสภา และคณะ ที่รวมเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบดวย  
 สมาชิกวุฒิสภา  
 ๑. นายวิทยา ผิวผอง   สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
       หัวหนาคณะเดินทาง 
 ๒. พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช  สมาชิกวุฒิสภา/ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๓. นายลักษณ วจนานวัช  สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่สอง  
 ๔. พลเอก ดนัย มีชูเวท   สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนท่ีสาม 
 ๕. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย   สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๖. นางสุนี จึงวโิรจน   สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๗. นายประมาณ สวางญาติ  สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๘. นายเฉลียว เกาะแกว   สมาชิกวุฒิสภา 
 
 ผูตรวจราชการ และผูแทนหนวยงาน รวมเดินทาง ประกอบดวย 
 กระทรวงมหาดไทย 
 นายพิริยะ ฉันทดิลก   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๓ 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 
 วาที่รอยตรี พีรพล มั่นจิตต  ผูชวยผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการท่ีดินแหงชาติ 

นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวขอบคุณรองผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี สวนราชการตาง ๆ ตลอดจนประชาชนผูเขารวมกิจกรรมท่ีใหการตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
และกลาวถึงการลงพ้ืนท่ีของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางในวันนี้วา  
มีเปาหมายสําคัญคือการลงมาพบปะกับพ่ีนองประชาชนและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ รับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ตลอดจนปญหาอุปสรรคท่ีประชาชนและสวนราชการตองการใหวุฒิสภาไปประสานงานกับ
หนวยงานสวนกลางเพ่ือชวยใหการดําเนินงานดานตาง ๆ เปนไปตามความตองการของพ่ีนองประชาชนหรอื
สวนราชการท่ีเกี่ยวของ สําหรับจังหวัดสุพรรณบุรี จากการประสานของนายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ 
ผูประสานงานจังหวัดสุพรรณบุรี ไดใหความสําคัญเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการท่ีจะเขามา 
มีสวนรวมพัฒนาบานเมืองของตนเอง ในลักษณะการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนระดับตําบล  ซึ่งวุฒิสภา
มองเห็นวา เปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงที่ประชาชนจะไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เนื่องจาก
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ประชาชนจะรับรูปญหาความตองการและศักยภาพในพ้ืนท่ีของตนเองไดเปนอยางดี ถามีเวทีใหกับพ่ีนอง
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง คาดหวังวาความสําเร็จจะเปนไปในทิศทาง 
ที่เปนไปไดและตรงกบัความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง ไดกลาวถึงความคืบหนาประเด็นท่ี
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะมายังคณะกรรมการโครงการวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง จากการลงพ้ืนท่ีพบประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งท่ีผานมา ไดแก (๑) นายพรม บุญมาชวย 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับปญหาภัยแลงและการขาด
แคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตรใน ๒ พ้ืนท่ี คือ ๑) พ้ืนท่ีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อูทอง ดอนเจดีย เดิมใชน้ําจาก
คลอง ม.อ. (มะขามเฒา-อูทอง) ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร แตในชวงหลายปที่ผานมาทั้ง ๓ อําเภอ
ดังกลาวไมไดรับน้ําในชวงหนาแลงมาอยางตอเนื่อง จึงตองการความชวยเหลือในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนนําน้ําเขาพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกร และ ๒) เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอดานชาง หนองหญาไซ 
เดิมบางนางบวช สามชุก และดอนเจดีย ซึ่งเปนผูใชน้ําจากเขื่อนกระเสียว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบรุี 
ประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือทําการเกษตร รวมทั้งเสนทางน้ํายังไมครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนทั้งหมด ทําให
พ้ืนท่ีการเกษตรไมสามารถทําเกษตรกรรมได จึงเสนอแนวคิดใหมีการผันน้ําท่ีเออจากเขื่อนศรีนครินทร 
จังหวัดกาญจนบุรี ใหเขามาท่ีเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ ๖๙ กิโลเมตร จึงขอ
ความอนุเคราะหใหวุฒิสภาไดประสานกับรัฐบาลและกรมชลประทานศึกษาแนวทางการผันน้ําดังกลาว 
เพ่ือชวยเหลือและแกไขปญหาภัยแลงใหกับเกษตรกรอยางย่ังยืนตอไป ทั้ง ๒ ประเด็นดังกลาว ไดสงเรื่องให
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา พิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ ซึ่งคณะกรรมาธกิาร
การเกษตรและสหกรณไดลงพ้ืนท่ีไปพบปะกับเกษตรกรท่ีอยูในเขตจังหวัดภาคกลางหลายจังหวัด เห็นวา 
มีความจําเปนที่จะตองหาแนวทางในระดับชาติเพ่ือเพ่ิมน้ําตนทุนในเขื่อนที่สําคัญ ๆ ของประเทศที่อยูเหนือ
พ้ืนที่การเกษตรเหลานี้ และมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมและบูรณาการ
ใหสอดคลองกับแนวทางของรัฐบาล และเพ่ือใหการบริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๒. นายสุชาติ ศิลปหัสดี นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น อําเภอดานชาง เสนอปญหาเรื่อง
ที่ดินทํากินในพ้ืนที่ตําบลหวยขมิน้ จํานวน ๔ หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ ๔ บานทุง หมูที่ ๕ บานพุบอง หมู
ที่ ๙ บานกกตาด และหมู ๑๑ บานปาเลา เนื้อท่ีประมาณ ๙๐๐ ไร ตกสํารวจจากหนวยงานราชการ และไม
มีหนวยงานใดรับเปนเจาของพ้ืนที่ ไมวาจะเปนกรมปาไม สํานักงาน ส.ป.ก. และกรมพัฒนาท่ีดิน จึงทําให
เกิดปญหากรณีชาวบานตองการปลูกสรางบานย่ืนขออนุญาตจาก อบต. แต อบต. ไมสามารถอนุญาตใหได
เพราะติดขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ วาจะตองไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดิน
กอน และยังมีกรณีท่ี อบต. ตองการจัดทําระบบสาธารณูปโภคเขาไปในพ้ืนที่ ไมวาจะเปนถนน หรือประปา 
ก็ไมสามารถดําเนินการได เพราะไมทราบวาจะไปขออนุญาตใชพ้ืนที่จากหนวยงานใด จึงเสนอใหมีการแกไข
ปญหาใหกับชาวบานในพ้ืนที่ดังกลาวดวย ซึ่งประเด็นดังกลาว รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับเรื่อง
ไปดําเนินการ ท้ังนี้ วุฒิสภาตองการใหเรื่องนี้มีความชัดเจนวาพ้ืนท่ีนี้หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือให
พ้ืนที่เหลานีพั้ฒนาตอไปได  
 ๓. การติดตามความคืบหนาเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีไดรับจากการลงพ้ืนที่พบ
ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีนครั้งที่ผานมา โดยนายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการผูประสานงานจังหวัด
สุพรรณบุรี ไดลงพ้ืนท่ีมาติดตามทําใหสามารถแกไขปญหาไปไดหลายสวนภายใตการมีสวนรวมของพ่ีนอง
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ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนระดบัตาํบล ทําใหงานที่อยูในหนาที่และอํานาจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการลุลวงไปไดดวยดี 

จากนั้น คณะกรรมการฯ ไดรับฟงการนําเสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

นายวุฒิภัทร เพ็งสวย หัวหนาฝายจัดสรรนํ้าและปรับปรุง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
นําเสนอขอมูลสถานการณและการบริหารจัดการน้ําฤดูฝน ป ๒๕๖๖ จากปริมาณน้ําตนทุน ๔ เขื่อนหลักใน
ลุมน้ําเจาพระยา ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบดวย เขื่อนภูมิพล มีน้ําใชการอยูท่ี ๑,๘๙๖ ลาน
ลูกบาศกเมตร คิดเปน ๒๐% เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ําใชการอยูท่ี ๑,๘๐๔ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๒๗% เขื่อน
แควนอยบํารุงแดน มีน้ําใชการอยูท่ี ๑๕๒ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๑๗% และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ มีน้ํา 
ใชการอยูท่ี ๗๓ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๘% จะเห็นไดวาเมื่อรวมแหลงน้ําตนทุนท้ัง ๔ เขื่อนหลัก มีน้ํา
ใชการอยูท่ี ๓,๙๒๕ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๒๒% สามารถรับน้ําไดอีก ๑๔,๒๕๐ ลานลูกบาศกเมตร 
สําหรับแมน้ําท่ีเปนแหลงน้ําตนทุนของจังหวัดสุพรรณบุรี จะมีแมน้ําหลัก ๔ สาย ไดแก แมน้ําทาจีน รับน้ํา
เขาตรงบริเวณประตูระบายน้ําพลเทพ ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ รับน้ําเขาที่ ๘๐ ลานลูกบาศกเมตรตอ
วินาที แมน้ํานอย รับน้ําเขาตรงบริเวณประตูระบายน้ําบรมธาตุ รับน้ําเขาท่ี ๑๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอ
วินาที คลองมะขามเฒา-อูทอง รับน้ําไดที่ ๔.๘ ลานลูกบาศกเมตรตอวินาที และคลองมะขามเฒา-กระเสียว 
รับน้ําไดที่ ๓.๙๘ ลานลูกบาศกเมตรตอวินาที ตามท่ีคาดการณ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ น้ําใน  
๔ เขื่อนหลัก จะมีปริมาณน้ําใชการอยูที่ ๕,๘๐๓ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๓๒%  
 สําหรับปริมาณน้ําของเขื่อนกระเสียว ขอมูล ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ําในอางอยูที่ 
๘๙ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๒๙% มีน้ําใชการอยูท่ี ๔๙ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๑๘.๙๓% สามารถ
ระบายน้ําไดท่ี ๖๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งเปนการระบายน้ําเพ่ือการประปาและรักษาระบบ
นิเวศ ซึ่งจากขอมูลจะเห็นวาปริมาณน้ําในอางคอนขางต่ํา ซึ่งโครงการบํารุงและรักษากระเสียวพยายาม
รักษาปริมาณน้ําใหอยูในเกณฑควบคุมของอาง การคาดการณปริมาณน้ําในอาง ๒ รูปแบบ คือ คาดการณ
จากฝนเฉล่ีย ๒๐ ป ปริมาณน้ํา ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีน้ําอยูที่ ๒๔๒ ลานลูกบาศกเมตร และ
คาดการณจากปน้ํานอย จะมีปริมาณน้ําอยูท่ี ๑๐๕ ลานลูกบาศกเมตร 
 สําหรับการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน ทางสํานักงานชลประทานท่ี ๑๒ ดําเนินการ ๑๒ มาตรการ
รับมือฤดูฝน ป ๒๕๖๖ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจากการบริหาร
จัดการน้ําในฤดูฝน ป ๒๕๖๖ ไดมีมาตรการในการรองรับปรากฏการณเอลนีโญ  ดังนี้ 
 ดานอุปทาน (SUPPlY SIDE)  
 ๑) วางแผนการบริหารจัดการน้ํา ๒ ป โดยคาดการณปริมาณน้ําอางเก็บน้ําขนาดใหญ ๒ ป  
(ป ๒๕๖๖-๒๕๖๗)  
 ๒) การกักเก็บน้ําในชวงฤดูฝนที่เหลือใหมากที่สุด (ตั้งแตชวงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ระยะรวม ๓-๔ เดือน) โดยกรมชลประทานตองกักเก็บน้ํา/เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา ไดแก เขื่อน 
อางเก็บน้ํา ท้ังขนาดใหญ กลาง และเล็กใหมากท่ีสุด แกมลิง คลองสงน้ํา คลองระบายและบอยืมดิน ระดับ
จังหวัด/อําเภอ มีการกักเก็บน้ําในหวย หนอง คลอง บึงและแกมลิง พรอมทั้งบูรณะ/ขุดลอก ระดับทองถิ่น/
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ทองที่ ตองมีการกักเก็บน้ําในแหลงน้ําที่รับผิดชอบพรอมทั้งบูรณะ/ขุดลอกแหลงน้ําในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และ
ระดับภาคครัวเรือน ตองจัดหา/จัดทําภาชนะเก็บน้ําฝนไวใชในชวงแลง เชน โองขนาดใหญ ถังซีเมนต  
แทงกน้ํา เปนตน 
 ๓) ชะลอ/กักเก็บน้ําในลําน้ําธรรมชาติ แบงเปน ตนน้ํา จัดทําฝายชะลอ (Ckeck Dam) กลางน้ํา  
กักเก็บน้ําโดยเขื่อนทดน้ํา/ระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย หรืออาคารชลประทานตาง ๆ ปลายน้ํา กักเก็บน้ํา
โดยอาคารชลประทานไมใหน้ําไหลลงแมน้ํานานาชาติ/ทะเล สําหรับทางน้ําสายใดที่ไมมีอาคารควรพิจารณา
สรางทํานบชั่วคราว  
 ดานอุปสงค (DEMAND SIDE) 
 ๑. ขอความรวมมืองดเพาะปลูกขาวนาปรังโดยพิจารณาการเพาะปลูกพืชใชน้ํานอยในชวงฤดูแลง 
 ๒. ใชมาตรการ 3R ไดแก REDUCED การประหยัดน้ําโดยการลดการใชน้ํา ควบคุมปริมาณการใช
น้ําในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม REUSED การนําน้ํามาใชซ้ํา, Return flow และ RECYCLED การนํา
น้ํามาผานกระบวนการบําบัดใหสามารถใชไดอีก 
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาวถึงการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหมใน 
ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา โดยเห็นวา ๑) แนวทางการแกไขปญหาท่ีย่ังยืนรัฐบาลจะตองใชสรรพกําลัง 
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนที่แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ ๒) การใหประชาชนมีสวนรวมในการ
กํ าหนดเป าหมายตัวชี้ วั ด เ พ่ือสร าง โอกาสและสร างประโยชน ใหกับประชาชนเปน ส่ิ ง สําคัญ  
จะเปนการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดการกระจายทรัพยากรและ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูชุมชน ดังนั้น รัฐบาล รัฐมนตรี และผูบริหารกระทรวงตาง ๆ ตอง
ตอบสนอง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนหลัก จะเปนการแกปญหาท่ีย่ังยืนมากกวา 
ดังเชนปญหาเรื่องทรัพยากรน้ํา จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนท่ีชลประทานมากถึง ๗๐% แตยังมีบางพ้ืนท่ี เชน 
คลองมะขามเฒา-อูทอง ซึ่งเปนเขตชลประทาน บางปก็มีปญหาขาดแคลนน้ํา มีการแยงน้ํา ปญหาเหลานี้
ชาวบานจะจัดการอยางไร แมวาสวนราชการจะแนะนําใหปลูกพืชใชน้ํานอย ใหเหมาะสมกับฤดูกาลและ
พ้ืนท่ี แตควรออกมาจากชาวบานเองวาทําไดหรือไม อยางไร ประเด็นนี้ ไดมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลวา 
เห็นดวยกับการบริหารราชการแผนดินท่ีรัฐบาลจะนํา “ผูวาฯ CEO” มาใช เพราะวาในเชิงบริหาร  
ผูวาราชการจังหวัดจะทําหนาที่เปนผูประสานระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค ตลอดจนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เชน ประสานกรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงาน
เทคนิคท่ีจัดสรรทรัพยากรน้ําท่ีมีอยางจํากัดแลว ยังสามารถประสานสวนราชการอื่นที่สามารถชวยดูแล
แหลงน้ําในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนกับประชาชนได เปนตน  
 สําหรับการลงพ้ืนที่ในวันนี ้ยังมีผูแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ซึ่งทําโครงการวิจัยในพ้ืนที่
อําเภอบางปลามาท่ีมีปญหาน้ําทวมและน้ําแลง จะมานําเสนอขอมูลงานวิจัยในพ้ืนที่ดังกลาว มีผูแทนภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา มาสะทอนสภาพปญหาในพ้ืนท่ี และมีผูแทนจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไดเขามามีสวนรวมในการใชความรูทางวิทยาการเพ่ือสนับสนุนพ่ีนอง
ประชาชนในการจัดการปญหาของชุมชนตนเองได จะไดมาอภิปรายและนําเสนอขอมูลใหท่ีประชุมได 
รับทราบ  
 นายกฤติธี เอกวรากร ทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กลาวถึงโครงการ
สงเสริมบทบาทสภาองคกรชุมชนตําบลตนแบบดานสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรีวา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอบางปลามา และไดใชระยะเวลาในการ



๗ 

 
ศึกษาวิจัยกวา ๔ เดือนแลว ซึ่งขั้นตอนที่อยูระหวางดําเนนิการ คือ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา
ของพ้ืนที่ ๕ ตําบลเปาหมาย และเพ่ิมเติมอีก ๑ ตําบล คือ ตําบลบางใหญ รวมเปน ๖ ตําบล ซึ่งโครงการนีม้ี
ความพยายามที่จะสรางนักสารสนเทศชุมชนที่สามารถจัดทําแผนท่ีน้ําระดับทองถิ่นของตนเองได และ
ขั้นตอนตอไปของโครงการจะนําชาวบานหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปศึกษาดูงานที่สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) (สสน.) เพ่ือสรางนักสารสนเทศชมุชนท่ีสามารถจัดทําแผนท่ีน้าํระดับทองถิน่
ตอไปได 
 รศ.ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ หัวหนาสวนบริหารศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กลาววา มสธ. มีเครือขายโดยในชุมชนทองถิ่น และศูนยวิทยบริการ
และชุมชนสัมพันธครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี โดยพ้ืนที่ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีอยูในความดูแลของศูนยวิทยบริการ
และชุมชนสัมพันธ มสธ. กาญจนบุรี ส่ิงท่ี มสธ. จะชวยได คือ การติดตอประสานงานกับสํานักทะเบียนวัดผล
เพ่ือพิจารณาวาคนที่มีศักยภาพท่ีอยูในทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรเีปนใครและอยูที่ไหนบาง 
 นายวิรัช อธิรัตนปญญา รักษาการตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ 
มสธ. กาญจนบุรี กลาววา ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. กาญจนบุรีซึ่งรับผิดชอบท้ังหมด  
๓ จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ 
มสธ. มีท้ังหมด ๑๒ ศูนย ในอนาคตจะเพ่ิมเปน ๑๘ ศูนย เพ่ือใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ศูนยวิทยบริการ
และชุมชนสัมพันธ มสธ. มีเครือขายท่ีเปนชมรมนิสิตนักศึกษาอยูทุกจังหวัด และยังมีตัวแทนบัณฑิตท่ีมี
ศักยภาพอยูในพ้ืนท่ีที่สามารถตอบรบันโยบายของทางราชการและรัฐบาลได 
 นายยศพงศ ทับทองดี สารวัตรกํานันตําบลบางใหญ กลาววา ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา 
ติดกับอําเภอสองพ่ีนอง ในชวงฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมมาก แตเมื่อถึงชวงหนาแลงน้าํกลับไมพอใช พ้ืนที่ตําบล
บางใหญเปนที่ลุมต่ํา เกษตรกรประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก ไมมีอาชีพเสริมอื่น แตในปนี้กรมชลประทาน
แจงวาน้ําในเขื่อนหลักมีนอยมาก จึงขอความรวมมือใหเกษตรกรงดปลูกขาวเพ่ือลดความเส่ียง ซึ่งเกษตรกร
ในพ้ืนที่พรอมปฏิบัติตาม แตความเปนจริงเกษตรกรตองการปลูกขาวใหไดปละ ๒ รอบ 
 นายประมาณ สวางญาติ กรรมการ กลาววา ปรากฏการณเอลนีโญไดเขามารอบที่สองแลว  
ทําใหเกษตรกรเสียโอกาสมาก เพราะขาวราคาขึ้นไปที่ตันละ ๑๒,๐๐๐ บาทแลว การจะใหเกษตรกร 
งดทํานา จึงเรื่องคับของใจของเกษตรกรมาก และเห็นวายังมีหลายโครงการท่ีสามารถเติมน้ําในพ้ืนท่ีให
ย่ังยืนได ทั้งนี้ ไดเคยศึกษาขอเสนอโครงการผันน้ําจากแมน้ําสาละวิน หรือจากแมน้ํายมเขามาในพ้ืนที่ 
ภาคกลาง ถาโครงการเหลานี้ทําได เกษตรกรจะสามารถลืมตาอาปากได แตไมรูวาโครงการนี้ยังอยูใน
ขั้นตอนใด คงตองฝากไปยังรัฐบาลใหมใหเขามาดูแลเรื่องนี้ดวย 
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาววา โครงการผันน้ําคงจะเปน Mega Project ถาจะทําตองมี
การศึกษาความเปนไปไดและตองวางแผนใหชัดเจนวาจะผันน้ําจากที่ไหนไปที่ไหน เรื่องการจัดสรร
ทรัพยากรน้ําเปนหนึ่งในประเด็นที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทุกคณะให
ความสําคัญเพราะเปนความตองการของประชาชนจริง ๆ ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมลํ้า วุฒิสภา ไดทําการศึกษาเรื่องฝายแกนดิน และเห็นวาในบางพ้ืนท่ีของจังหวัด
สุพรรณบุรีสามารถมาทดลองทําได สวนโครงการสงเสริมบทบาทสภาองคกรชุมชนตําบลตนแบบดานสิทธิ
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอบางปลามา นาจะเปนประโยชนกับพ้ืนท่ีอื่นได จึงขอให 
สวนราชการที่เกี่ยวของไดลงมาติดตามการดําเนินงานในพ้ืนที่อําเภอบางปลามาในขั้นตอนตอไป หรือจะใช
พ้ืนที่ดังกลาวเปนตัวอยางเพ่ือนําไปขยายผลในพ้ืนที่อื่นดวยก็ได 



๘ 

 
 นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาววา เรื่องการบริหารจัดการน้ํา
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา ไดมีการพิจารณาศึกษาและลงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เชน 
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมไดลงพ้ืนที่จังหวดัชัยนาทซึง่เปนจุดสําคัญในการบรหิารจัดการน้าํของประเทศ ขอมูล
ท่ีไดรับตรงตามที่ผูแทนชลกรมประทานชี้แจง คือ ภาพรวมน้ําท้ังประเทศมีฝนตกนอย ทําใหน้ําตนทุนใน
เขื่อนหลักเหลือนอยกวาคาเฉล่ียในชวงปที่ผานมา เพราะฉะนั้น ตองบริหารจัดการน้ําจากตนทุนที่มีอยู 
ประเด็นนี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา ไดจัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบตอภาคการเกษตร-
เกษตรกร ตอปรากฏการณเอลนีโญ : การเตรียมการและการขับเคล่ือน” เมื่อวันท่ี ๘ กันยายนท่ีผานมา 
เนื่องจากวุฒิสภามีความเปนหวงและเกรงวารัฐบาลในชวงท่ีมีการสงไมตออาจทําใหปญหานี้ถูกละเลยไป  
จึงมีการเชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบเขารวมสัมมนา และไดจัดทําบทสรุป
ขอเสนอแนะไปยังรัฐบาลใหเตรียมพรอมรับมือสถานการณและตองขับเคล่ือนนโยบายออกมาเปนแผนงาน
ตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เห็นวากลไกในระดับพ้ืนที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการน้ํา ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหลายภาคสวนท่ีสามารถเขามาบริหารจัดการไดโดยอาศัยกลไก
ในพ้ืนท่ี อาทิ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตัวเกษตรกรเอง 
ที่สามารถจัดการดวยตนเองได อาทิ มีบอน้ํา มีสระดิน มีบอบาดาล ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ําท่ีเปนลุมน้ํา
ชลประทานจะตองเขามามีสวนรวมใหมีการพูดคุยระหวางจังหวัดท่ีอยูในลุมน้ําดวยกันใหมีการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนธรรม อยาใหเกิดกรณีการแยงชงิน้ําจนกลายเปนความขดัแยง ในระดับชาติก็มโีครงการท่ี
มีการศึกษาวิจัยความเปนไปไดที่จะนําน้ําจากเขื่อนศรีนครินทรมาเติมท่ีเขื่อนกระเสียว ซึ่งเปนโครงการที่
ตองใชงบประมาณลงทุนคอนขางสูง อาจตองมีการศึกษาผลกระทบและความคุมคาในการลงทุน   

๒. ความคืบหนาการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี  

นายสิทธิพงษ โกวพัฒนกิจ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สุพรรณบุรี นําเสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี โดย 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีไดเริ่มดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจัดที่ดินใหกับชุมชนในพ้ืนที่ลุมน้ํา ๓ ๔ ๕ กอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนดพ้ืนที่เปาหมายเนื้อท่ีรวมทั้งหมด ๒๓๒,๙๗๔ ไร ดําเนินการ
จัดท่ีดินเนื้อที่ ๑๒๘,๘๓๒ ไร แบงออกเปน 

 (๑) คทช. จังหวัดเห็นชอบ ไดแก ปาหวยขมิ้น โดยนิคมสหกรณหวยขมิ้น เนื้อที่ ๗๕,๙๖๕- 
๓-๐๖ ไร    

 (๒) คทช. จังหวัดย่ืนขออนุญาตแลว และอยูระหวางการอนุญาตของปาไม จํานวน ๖ แปลง เนื้อ
ที่ ๕๑,๒๙๐-๒-๘๒ ไร ประกอบดวย ปาองคพระ ๒,๑๕๑-๐-๑๗ ไร ปาเขาพระฤาษี ๔๐๐-๐-๓๔ ไร  
ปาหวยขมิ้น ๑๕,๔๑๗-๓-๗๗ ไร ปาหนองรี ๓๘๔-๑-๖๕ ไร ปาดอนแสลบ ๑๔๘-๑-๗๓ ไร และปาองคพระ 
๑๔,๗๘๘-๓-๑๖ ไร  

 (๓) กรมปาไมอนุญาตใหเขาไปใชประโยชนแลว จํานวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑,๕๗๖-๐-๔๔ ไร 
ประกอบดวย ปาหวยขมิ้น ๓๖๒-๐-๘๗ ไร ปาทุงดินดํา ๒๗๓-๒-๘๙ ไร ซึ่งทั้ง ๒ แปลงนี้ไดแจกคูมือใหแก
ราษฎรแลว ๑๖๙ ราย ๑๘๗ แปลง สวนปาหวยขมิ้น ๓๕๒-๓-๘๕ ไร ปาเขาตะโก ๓๐-๐-๘๓ ไร และ 
ปาองคพระ ๕๕๗ ไร ทั้ง ๓ แปลงนี้อยูระหวางตรวจสอบคุณสมบัติที่ดิน 



๙ 

 
๒. การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนนอกเขตปาสงวนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๙ แปลง เนื้อที่ 

๕๑๖-๓-๘๗ ไร ประกอบดวย ๑) พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนของกรมท่ีดิน ๘ แปลง จํานวน ๔๓๒-๑-๓๓ ไร 
ผานการประชุมของ คทช. จังหวัดสุพรรณบุรีแลว และ ๒) ท่ีดินนิคมสรางตนเองกระเสียว ของกรมการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘๔-๒-๕๔ ไร อยูระหวางการทําสัญญาเชา จํานวน 
๒๗ ราย 

สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ คทช. จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก (๑) เกิดจากความ
คลาดเคล่ือนในตัวเครื่องมือและแผนที่ ประกอบกับการตรวจสอบพ้ืนท่ีเปนแบบแปลงรวม จะมีปญหาเรื่อง
ความไมชัดเจนในเรื่องขอบเขตพ้ืนท่ีรายแปลงท่ีไมสามารถชี้ชัดได จึงสงผลใหเกิดการรองเรียนของราษฎร
กรณีแนวเขตรายแปลง ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถรับรองแนวเขตได (๒) ประชาชนบางรายไมเขารวมประชมุ
ในการจัดสรรพ้ืนท่ีแตละครั้ง เนื่องจากไมไดอยูในพ้ืนที่และไมไดรับขาวสารท่ีทางคณะอนุกรรมการแจงไป  
จึงทําใหตกหลนรายชื่อบางแปลง (๓) แผนท่ีภาพถายทางอากาศท่ีกรมปาไมสงมาใหเจาหนาท่ีปาไม
ตรวจสอบมีความคลาดเคล่ือนกับพ้ืนที่จริง เชน พ้ืนที่จริงเปนสวนผลไมที่ประชาชนปลูกมานานแลว แตทาง
กรมปาไมแปลงภาพถายเปนปาไม จึงทําใหประชาชนเสียสิทธิ์ในพ้ืนท่ีดังกลาว ตกเปาหมายการสํารวจเพ่ือ
นําเขาโครงการ คทช. (๔) งบประมาณไมเพียงพอในการจัดที่ดินทํากินใหกับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
ในพ้ืนที่ไดรับอนุญาตกรณีแปลงวาง ตลอดจนมีประชาชนแยงสิทธิ์ในพ้ืนท่ีดังกลาว เปนตน 

สําหรับปาหวยขมิ้น อําเภอดานชาง ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๙ จากการติดตามขอมูลอยูในพ้ืนท่ี คทช.  
ท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปใชประโยชนแลว แตในพ้ืนที่หมูท่ี ๔ หมูที่ ๕ และหมูที่ ๑๑ เปนพ้ืนท่ีคาบเกี่ยว
ระหวางพ้ืนท่ีปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ นอกเขตปาสงวนแหงชาติ อาจจะเปนปาตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีประกาศใหเปนปาไมถาวร จึงยังไมไดเขาเปนพ้ืนท่ี คทช. จะตองมีการสํารวจเพ่ิมเติมเรื่อง
พ้ืนที่คาบเกี่ยวระหวาง ส.ป.ก. กับกรมปาไมตอไป  

นายธีรภัทร วงศบุญยฤทธิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
สุพรรณบุรี นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี แบงออกเปน  
๑) ท่ีดินของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรีจะอยูในพ้ืนที่ ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอดานชาง ดอนเจดีย หนองหญาไซ 
สองพ่ีนอง และอูทอง และ ๒) ท่ีดินเอกชน ซึ่งเปนท่ีดินท่ี ส.ป.ก. จัดซื้อมาและใหเกษตรกรเชา จะอยูใน
พ้ืนที่อําเภอสองพ่ีนอง บางปลามา เมืองสุพรรณบุรี และศรีประจันต  

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. เปนท่ีดินของรัฐ แบงเปนพ้ืนที่รัฐที่ดําเนินการ จํานวน ๒๓๓,๖๔๒ ไร จัดแลว จํานวน 
๒๔๙,๔๒๒ ไร รวมถึงพ้ืนที่บางสวนท่ีอยูนอกเขต ส.ป.ก. ดวย สวนพ้ืนท่ีทับซอนระหวาง ส.ป.ก. กับกรมปา
ไม ถามีการตรวจสอบพบจะดําเนินการเพิกถอน ซึ่งปญหาเรื่องพ้ืนท่ีซับซอน ส.ป.ก. กับปาไม  สวนมากจะ
อยูในพ้ืนที่อําเภอดานชางและหนองหญาไซ เนื่องจากมีพ้ืนที่จํานวนมากท่ี ส.ป.ก. ประกาศเปนเขตปฏิรูป 
สําหรับอําเภอหนองหญาไซ มีพ้ืนที่นอกเขต ส.ป.ก. ที่ ส.ป.ก. จัดไปแลว จํานวน ๘ แปลง เนื้อที่๔๕ ไร พ้ืนที่
คาบเกีย่ว จํานวน ๓๗ แปลง เนื้อที่ ๓๗๘ ไร อําเภอดานชาง พ้ืนที่นอกเขต ส.ป.ก. จํานวน ๖๗๗ แปลง เนื้อ
ที่ ๘,๔๐๐ ไรเศษ พ้ืนที่คาบเกี่ยว จํานวน ๑,๐๘๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ไรเศษ  

สําหรับแนวทางการแกไขปญหาเรื่องพ้ืนท่ีทับซอนระหวาง ส.ป.ก. กับปาสงวน ๑) กรณี ส.ป.ก. 
ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ นอกเขตปฏิรูปที่ดินโดยอยูในเขตปาไม 
ส.ป.ก. จะตองดําเนินการยกเลิกหนังสืออนุญาต และใหกรมปาไมพิจารณาออกหนังสืออนุญาตใหแก



๑๐ 

 
เกษตรกร และ ๒) กรณี ส.ป.ก. ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑  
คาบเกี่ยวกับเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยอยูในเขต ส.ป.ก. บางสวน สวนท่ีเหลืออยูในเขตปาไม ส.ป.ก. จะตอง
ดําเนินการรังวัดตัดสวนท่ีอยูนอกเขตปฏิรูปท่ีดินออกใหคงเหลือเฉพาะสวนท่ีอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน และให
กรมปาไมพิจารณาออกหนังสืออนุญาตใหแกเกษตรกรในสวนท่ีอยูในเขตปาไม แตปจจุบันยังคงมีปญหา 
เรื่องแนวเสนเขตระหวาง ส.ป.ก. กับกรมปาไม ยังไมชัดเจน ตองรอแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรปู
ท่ีดินใหมตามโครงการ One Map ซึ่งปจจุบันยังไมแลวเสร็จ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนว
เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) และรับรองเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
กลุมจังหวัดท่ี ๑ จํานวน ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนนทบรุี นครปฐม อางทอง สิงหบุรี สมุทรสงคราม 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี (จากท้ังหมด ๗ 
กลุมจังหวัด กลุมละ ๑๑ จังหวัด) ใหหนวยงานท่ีมีท่ีดินของรัฐแกไขปญหาแกไขปรับปรุงแกไขกฎหมายให
สอดคลองกับผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ี โดยใชแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ี ครม.เห็นชอบแลวแทน
แผนท่ีแนบทายกฎหมายใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน อาจขอขยายระยะเวลาไดตามเหตุผลความจําเปนแต
ไมเกิน ๑๘๐ วัน 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาววา พ้ืนที่ตําบลแจงงาม อําเภอหนองหญาไซ มีลักษณะพ้ืนท่ี
คลายกับตําบลหวยขมิ้นเชนเดียวกัน คือ ไมรูวาเจาของพ้ืนท่ีเปนหนวยงานไหน หรือเปนพ้ืนที่ทับซอนกับ
หนวยงานใด เพราะวาชาวบานจะขออนุญาตใชพ้ืนท่ีทําอะไรไมไดเลย ในทางปฏิบัติหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ควรเขามาชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหานี้ดวย  

นายธีรภัทร วงศบุญยฤทธิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
สุพรรณบุรี ชี้แจงวา ในกรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีนอกเขต ส.ป.ก ท่ีชัดเจน ส.ป.ก. สามารถดําเนินการเพิกถอนได 
สวนพ้ืนที่ที่อยูในเขตปาไมท่ีจะตองพิจารณาอนุญาต ส.ป.ก. สามารถดําเนินการไดตามหนาท่ีและอํานาจ
เทาท่ีประกาศอยูเดิมเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดมอบนโยบายให ส.ป.ก. ทําหนังสือเรงรัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหตรวจสอบพ้ืนท่ีทับซอนใหแลว
เสร็จภายใน ๑๐๐ วันทําการ  

นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาววา ปญหาเรื่องท่ีดินทํากินของ
ประชาชนมีอยูทุกจังหวัด ถาสวนราชการไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาใหกับประชาชน จะสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลชุดท่ีผานมาท่ีมีการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ เพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของประชาชนท่ี
เขาไปทํากินในท่ีดินของรัฐใหสามารถทํากินตอไปได สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ คทช.
จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีกลาวมานั้น จะเปนลักษณะการปฏิบัติงาน เห็นวาทางจังหวัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถขบัเคล่ือนไปได สวนการจัดท่ีดินในเขตปฏิรปูที่ดนิ ส.ป.ก. มีความกาวหนาไปมากเนื่องจากกฎหมาย
ออกมานานแลว และจะตองดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตอไป สําหรับท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลหวยขมิ้น 
ที่ตกสํารวจในพ้ืนที่ ๕ หมูบาน ซึ่งเปนที่ดินของรัฐ เมื่อพิสูจนไดแลววาอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานไหน 
ก็สามารถใชนโยบาย คทช. เขามาชวยเหลือใหเกิดเปนรูปธรรมตอไปได และระหวางที่ยังอยูในขั้นตอน 
ตรวจพิสูจน ขอใหทางจังหวัดสุพรรณบุรีไดลงไปทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีวามีแนวทางในการ
แกไขปญหานี้อยางไร 



๑๑ 

 
 วาท่ีรอยตรี พีรพล ม่ันจิตต ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
(สคทช.) กลาววา ภาพรวมท่ี สคทช. ไดขับเคล่ือนตามนโยบายการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน เริ่มตั้งแตการ
จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน ไมทับซอนกัน เปนกระบวนการท่ี คทช. กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ (One Map) และแกไขปญหา 
แนวเขตท่ีดินของรัฐ ท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนประธาน ซึ่งตอนนี้ไดแบงงาน ๗๗ จังหวัด 
ออกเปน ๗ กลุม กลุมละ ๑๑ จังหวัด ขับเคล่ือนไปไดแลว ๓ กลุม ซึ่งมติ ครม. เห็นชอบเรียบรอยแลว  
สวนการดําเนินการตอไปจะใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบจัดทําแผนท่ีแนบทายพระราชกฤษฎีกาให
เปนไปตามกฎหมายใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๖๐ วัน และจะขยายได ๑๘๐ วัน ขณะนี้กลุมท่ี ๑ เลยระยะเวลา
ท่ีกําหนดแลว ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ กระบวนการท่ีจะแกไขแผนท่ีแนบทายของแตละหนวยงาน 
ใชเวลาในแตละขั้นตอนคอนขางมาก อยางไรก็ดี สคทช. ไดรวบรวมปญหาอุปสรรคเหลานี้เพ่ือเสนอ ครม. 
พิจารณาเพ่ือลดขั้นตอนในการจัดทําแผนท่ีแนวเขตตอไป คาดวากลุมตอไปนาจะเสร็จส้ินไดเร็วมากขึ้น  
หากเรื่องแผนท่ีชัดเจนแลวจะนําไปสูการแกไขขอพิพาทหรือขอขัดแยงระหวางราษฎรกับหนวยงานของรฐัวา
อยูมากอนหรือหลังประกาศ ถาอยูมากอนประชาชนควรไดเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะมีกระบวนการพิสูจนสิทธิ์โดย
คณะอนุกรรมการพิสูจนสิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด) ราษฎรตองมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวา 
ไดครอบครองท่ีดินของรัฐมากอน แตถาเขามาหลังประกาศ จะมีกระบวนการจัดท่ีดิน กรณีท่ีเปนราษฎร 
ผูยากไรไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง จะจัดท่ีดินทํากินใหเปนลักษณะแปลงรวม ไมใหเปนกรรมสิทธิ์  

สําหรับภาพรวมในการดําเนินโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายของ คทช. ดําเนินการจัด
ที่ดินทํากินทั้งส้ิน ๗๑ จังหวัด รวม ๑,๕๐๐ พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ที่ จัดที่ดินทํากินทั้งส้ิน ๕.๘ ลานไร จัดคน 
ลงแปลงแลว ๕ แสนราย สวนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ คทช.จังหวัด ไมวาจะเปนเรื่องบุคลากร 
งบประมาณ และอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ จะสรุปเปนภาพรวมนําเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหงชาติเพ่ือแกไขปญหาตอไป 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานคณะกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของ คทช. จังหวัดนั้น บางเรื่องท่ีสามารถสงให คทช. สวนกลางพิจารณาดําเนินการแกไขใหได 
ไมวาจะเปนเรื่องอุปกรณเครื่องมือ งบประมาณ บุคลากร แตมีบางเรื่องท่ี คทช. จังหวัดสามารถดําเนินการ
เองได เชน เรื่องการติดตอส่ือสารกับประชาชนท่ีไมไดมารวมประชุม จะตองหาวิธีติดตามประชาชนเหลานี้
ใหได หรือการจัดคนลงแปลง ควรจัดทําเปนแผนงานวาในพ้ืนท่ีแปลงนี้ สามารถจัดคนลงแปลงไดกี่คน 
กี่แปลง แตละแปลงใชเวลากี่วันกี่เดือน    

๓. แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางสาวอัญชนา จงสมจิตต เจาพนักงานธุรการ ส ๔ สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี นําเสนอประเด็นการสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดเมืองรอง โดยจังหวัด
สุพรรณบุรีไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตลอดท้ังป โดยมีกิจกรรมสําคัญ ๆ 
อาทิ การจัดงานปใหม countdown สุพรรณบุรี ณ บริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหารแจมใส 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี การจัดงานอนุสรณดอนเจดีย ระหวางวันท่ี ๑๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ ณ พระบรม
ราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย การจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี ณ อุทยานมังกรสวรรคพิพิธภัณฑ
ลูกหลานพันธุมังกรสุพรรณบุรี การจัดงานเย็นท่ัวหลามหาสงกรานตสุพรรณบุรี ณ ถนนอาทิวราห อําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี โครงการ ๑ เมืองทองเที่ยว ๑ ประสบการณทองถิ่น (One Destination, One Local 



๑๒ 

 
Experience) งานแหเทียนพรรษาสุพรรณบุรี ณ วัดปาเลไลยวรวิหาร งานท้ิงกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี  
ณ ศาลเจาพอหลักเมือง 

นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนหรือการทองเท่ียวนวัตวิถี โดยชุมชนการ
ทองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีไดรับรองมาตรฐานตาง ๆ ของกรมการทองเท่ียว ประกอบดวย ๑) ชุมชน 
บานแหลมสุพรรณ ไดรับรองมาตรฐานเรือรับจางนําเท่ียวมาตรฐานชุมชนเอเชีย รางวัลอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวไทยกินรี Thailand Tourism Awards ครั้งที่ ๑๔ และชุมชนตนแบบ CBT Smart Environment 
๒) ชุมชนไผตาพุดโฮมสเตย ไดรับรองมาตรฐาน Home Stay อาเซียน มาตรฐาน Home Stay ไทย  
๓) ชุมชนบางแมหมายโฮมสเตย ไดรับรองมาตรฐาน Home Stay ไทย ประจําป ๒๕๖๔ และมาตรฐานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ประจําป ๒๕๖๔ ๔) ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อูทอง ไดรับรองมาตรฐานชุมชน
อาเซียน ๕) วนอุทยานพุมวง ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยว ประจําป ๒๕๖๔ ๖) กลุมโฮมสเตย
สมหวัง@วังยาง ไดรับรองมาตรฐาน Home Stay ไทย ประจําป ๒๕๖๔ และ ๗) ชุมชนปาสะแกโฮมสเตย  
ไดรับรองมาตรฐาน Home Stay ไทย ประจําป ๒๕๖๔  

สวนแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานอนุสรณ 
ดอนเจดียและงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเชิดชูวีกรรมอันย่ิงใหญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทย และรวมรําลึกถึงพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ี
สามารถกอบกูเอกราชใหชาติไทยมีความเปนอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ โดยจัดเปนประจําทุกป ระหวางวันท่ี 
๑๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ ณ พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุร ี

นางสาวนิษฐกานต คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแนวทาง 
การสงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการนํานโยบายของ
รัฐบาล และจุดเนนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรมและปลัดกระทรวงวฒันธรรมมาขับเคล่ือนภายใต
วิสัยทัศน “วัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค มีบทบาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และ
แนวคิด “วัฒนธรรมทําดี ทํางาน ทําเงิน กระตุนเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีไดดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียวผานสถานที่ทองเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม ประกอบดวย (๑) ศูนยอนุรักษพันธุกลวยสุพรรณบุรี ซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง 
และศูนยอนุรักษพันธุกลวยหายากในประเทศไทย ซึ่งในศูนยดังกลาว จัดใหมีการสงเสริมการทองเที่ยวดาน
สถานที่ การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เปนแหลงทองเท่ียวตลาดน้ํา มีการสงเสริมใหมีนักเลาเรื่อง
เพ่ือนําชมศูนยอนุรักษพันธุกลวยสุพรรณบุรี และมีการจัดทําโครงการทองเท่ียววิถีพุทธ กิจกรรมตักบาตร
ทางน้ํา “นาวาภิกขาจาร” แตงไทย ใสบาตร ยอนวิถีชาวพุทธ คนลุมน้ําทาจีน ทุกวันเสาร และอาทิตย เวลา 
๐๗.๐๐ นาฬิกา และสงเสริมใหแตงกายดวยผาไทย/ผาพ้ืนเมืองไปทําบุญตักบาตร (๒) ชุมชนคุณธรรม 
“ทองเที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับบานวัดราชการในชุมชน 
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมเปนแหลงทองเท่ียว จํานวน ๓ แหง ไดแก ๑) ชุมชนคุณธรรม
บานบางแมหมาย อําเภอบางปลามา ๒) ชุมชนคุณธรรมตําบลปาสะแก อําเภอเดิมบางนางบวช และ  
๓) ชุมชนคุณธรรมตาํบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี การดําเนินงานที่ผานมา ไดลงพ้ืนที่ชุมชนคุณธรรม
ประชุมรวมกับผูนําชุมชน เพ่ือใหชุมชนคนหาอัตลักษณท่ีโดดเดนดานการทองเที่ยว และจัดทําขอมูลในการ
เปนตัวแทนของจังหวัดเพ่ือคัดเลือกเปนชุมชนคุณธรรม “ทองเที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศตอไป  



๑๓ 

 
สําหรับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ในสถานที่อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน

พระมหากษัตริยในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรมในสถานท่ีสําคัญ ๆ อาทิ ๑) การจัดงานอนุสรณ
ดอนเจดีย มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดรองเพลงลูกทุง การประกวดรําวงสุพรรณบุรี
และรําวงมหาดไทย การประกวดแตรวงสุพรรณบุรี และการแสดงเพลงพ้ืนบาน ๒) พิพิธภัณฑทัณฑสถาน
แหงชาติสุพรรณบุรี ซึ่งเปนแหลงเรียนรูดานโบราณคดีประวัติศาสตรมนุษยวิทยา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ของจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีไดบูรณาการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมกับพิพิธภัณฑทัณฑสถานแหงชาติสุพรรณบุรี เชน การเสวนาเกี่ยวกับประวัติศาสตรใน
จังหวัด การประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวผานส่ืออิเล็กทรอนิกส อาทิ facebook เว็บไซตสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด เปนตน ๓) พิพิธภัณฑทัณฑสถานอูทอง โดยการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวผาน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส และนํากิจกรรมไปบูรณาการในการประชาสัมพันธ เชน โครงการเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสรางสรรคกลุมอารยธรรมทวารวดีจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เปนตน 
และ ๔) โบราณสถานสนามชัย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับสํานักศิลปากรท่ี ๒ สุพรรณบุรี 
จัดกิจกรรมรณรงคดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย โดยจัดกิจกรรม
การทําบุญตักบาตร การแสดงศิลปวัฒนธรรม จิตอาสาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดทําโครงการลานวัฒนธรรมสรางสุข เปนตน  

นายอาทิตย วุฒิไกรรัตน ผูอํานวยการฝายอํานวยการ สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอูทอง 
(อพท. ๗) นําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการขับเคล่ือนจังหวัดสุพรรณบุรีสูเมืองสรางสรรคดานดนตรี
ขององคการยูเนสโกวา จังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เปนตัวแทน
ประเทศไทย รวมกับจังหวัดเชียงราย เพ่ือเขารับการพิจารณาเปนเมืองสรางสรรคขององคการยูเนสโก 
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ UNESCO และจะทราบผลวาจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดเชียงราย 
จะเปนเครือขายเมืองสรางสรรค ลําดับท่ี ๖ และ ๗ ของประเทศไทย ประมาณชวงปลายเดือนตุลาคมนี้  
ถาไดรับการคัดเลือกจังหวดัสุพรรณบุรีจะเปนเมืองสรางสรรคดานดนตรจัีงหวดัแรกของประเทศไทย สําหรับ
การดําเนินงานตลอด ๓-๔ ปท่ีผานมา ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดสุพรรณบุรี และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูวาราชการจังหวัดและสวนราชการตาง ๆ มีการ
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคดานดนตรีของยูเนสโก  
มีการขับเคล่ือนในระดับนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU  
วาดวยการพัฒนาเมืองสรางสรรคดานดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรีรวมกับองคกรตาง ๆ ประกอบดวย จังหวัด
สุพรรณบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี โรงเรียน
สุพรรณบุรีปญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
จัดกิจกรรมสรางการรับรูและรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพ่ือรับทราบขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการขับเคล่ือนสุพรรณบุรีเขาสูเครือขายเมืองสรางสรรคขององคการยูเนสโก อาทิ การพบศิลปนถิ่น
สุพรรณ ณ วัดทาโขลง การพบปะศิลปน ๑๐ อําเภอ การสงเสริมการใชดนตรีเพ่ือเสริมสรางทักษะของเด็ก
พิเศษโรงเรียนสุพรรณบุรีประชานกุุลใหไดรับโอกาสดานการศกึษาและสรางรายได ตลอดจนการแสดงดนตร ี
ของจิตอาสาในงานสําคัญของจังหวัด เปนตน  

 



๑๔ 

 
 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพรอมใน
การสงเสริมการทองเที่ยว เพราะมีศิลปวัฒนธรรม มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยโบราณ และ
เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูไมหางจากกรุงเทพมหานคร เหมาะสําหรับการทองเท่ียว สําหรับส่ิงท่ีหนวยงานในจังหวัดได
ดําเนินการไปแลวนั้น ไมวาจะเปนกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม การทองเท่ียวในสถานท่ีสําคัญ 
ตาง ๆ นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดไดเปนอยางดี  
 นางสุนี จึงวิโรจน กรรมการ แสดงความชื่นชมการดําเนินการสงเสริมดานการทองเที่ยวของทั้งสาม
หนวยงาน โดยเฉพาะดําเนินการขับเคล่ือนจังหวัดสุพรรณบุรีสูเมืองสรางสรรคดานดนตรีขององคการ
ยูเนสโก และมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหเด็กเยาวชนคนรุนใหมเขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรมอยาง
จริงจังและตอเนื่อง และควรศึกษาพฤติกรรมคนรุนใหมวานิยมทองเที่ยวในรูปแบบไหนบางเพ่ือนํามาปรับใช
ใหเหมาะสมกับสถานที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี  
 นางสาวนิษฐกานต คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กลาววา ในสวนของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีมีการสงเสริมศาสตรที่เกี่ยวกับดนตรีที่เรียกวา เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ 
ประกอบดวย เพลงไทยเดิม เพลงพ้ืนบาน เพลงลูกทุง เพลงเพ่ือชีวิต และเพลงสตริงปอบร็อก ในแตละ 
สายธารจะมีกลุมเด็กเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษาเขามาศึกษาตอยอด ทั้งนี้ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับ อพท. ๗ มีการพัฒนาตอยอดระหวางเพลงพ้ืนบาน เชน เพลงอีแซว ผสมผสาน
กับแนวเพลงแรป หรือการเปดเวทีใหเยาวชนแสดงดนตรีไทยตามลานกิจกรรมตาง หรือหางสรรพสินคา เปนตน 
 พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนท่ีสาม กลาววา ขอแสดงความชื่นชมการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของที่สามารถขับเคล่ือนจังหวัดสุพรรณบุรีไปสูการพิจารณาเปนเมือง
สรางสรรคดานดนตรีขององคการยูเนสโกได และขอใหมีการประชาสัมพันธเรื่องราวดังกลาวในส่ือตาง ๆ 
อยางรอบดานและครบถวน  
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาววา การจัดทําแผนงานโครงการในภาพรวม ถามองจากการ
บริหารราชการแผนดิน จะมีสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดรับผิดชอบแผนงานโครงการและ
รายงานความเชื่อมโยงตาง ๆ ดานการทองเที่ยวอยูแลว แตขอใหมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT 
Analysis) วาแตละแผนงานกิจกรรมเพ่ือหา TOWS Matrix ออกมาใหไดเพ่ือสรางกลยุทธใหม ๆ ตอยอด 
จาก SWOT Analysis      
 นายอภิวัฒน ทับทิมโต ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
กล า ว ว า  ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว แห ง ป ร ะ เ ทศ ไทยมอ งว า จั ง หวั ด สุพ ร รณบุ รี เ ป น แ หล งท อ ง เที่ ย ว 
ทางประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม คนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจะมองถึงส่ิงเหลานี้กอน สํานักงาน 
ททท. เห็นวาควรจัดกิจกรรมหรืออีเวนทเสริมเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวใหมากขึ้น เมื่อปท่ีผานมา ททท.
รวมกับภาคสวนตาง ๆ จัดกิจกรรม เชน งานแคมปงในพ้ืนที่อําเภอดานชาง ซึ่งเปนจุดเช็กอินของ 
นักเดินทางสายแคมปง มีการแสดงดนตรี มีกิจกรรมเสนทางสายกาแฟ กิจกรรมเดินวิ่งบนสันเขือ่นกระเสียว  
กิจกรรมเสนทางสายประวัติศาสตร “เสนทางสายทวารวดี”  กิจกรรม "อะเมซซิ่ง มูติเวิรส (Amazing 
Multiverses) : เปดจักรวาลสายบุญ" เสนทางสุพรรณบุรี พลังบารมีศรีสุพรรณภูมิ ตอโชคตอลาภรับสิริ
มงคลจังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน นอกจากนี้ ในแผนงานการทองเท่ียวของ ททท. ประจําเดือนกันยายน 
๒๕๖๖ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก โครงการ “ศุกร ทุก
วัน สุพรรณบุร”ี และโครงการ “รอยเรื่อง เมืองสุพรรณบุรี”      



๑๕ 

 
 นายพิสิฏ ชางผาสุข  ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี กลาววา จังหวัด
สุพรรณบุรีเปนเมืองรอง แตไดเปรียบเรื่องการทองเท่ียวเนื่องจากมีทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ี
หลากหลาย อาทิ แหลงทองเท่ียวท่ีเปนแฮนดเมด แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม มีเมืองโบราณ มีกลุม 
ชาติพันธุ และมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและสวยงาม และท่ีสําคัญมีสํานักงานการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยตั้งอยูท่ีสุพรรณบุรี ซึ่งสามารถสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเปนอยางดี  
มีภาคเอกชนท่ีเปนผูประกอบการดานการทองเท่ียว และมีองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืน (อพท.) มาตั้งในพ้ืนที่ดวย ทําใหมีนักทองเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรเีพ่ิมมากขึ้น และใน
อนาคตอันใกลนี้ หากพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธมณฑลสุพรรณบุรีอูทอง สรางเสร็จเรียบรอยแลว 
จะมีนักทองเท่ียวตางชาติเขามาอีกมาก มีการไปทํา MOU กับเมืองฉงชิ่ง ในตนปหนาจะมีการแลกเปล่ียน
นักทองเท่ียวระหวางประเทศไทยและประเทศจีน มีการเชิญเอเยนตบริษัททัวรทองเที่ยวตางประเทศเขามา
ดูงานในพ้ืนที่ และถาจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการคัดเลือกเปนเมืองสรางสรรคดานดนตรีดวย จังหวัด
สุพรรณบุรีจะเปนเมืองที่โดงดังไปทั่วโลก และเปนเมืองปกหมุดในแผนที่ของยูเนสโกที่จะเปนแหลงทองเทีย่ว
ท่ีมีคนตามรอย ในอนาคตจะมีการจัดงานเทศกาลดนตรีท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ปญหาของจังหวัดสุพรรณบุรี 
คือ คนไมนิยมพักคางเนื่องจากอยูใกลกรุงเทพมหานคร ในอนาคตจะตองสงเสริมใหมีกิจกรรมตอนเชา
เพ่ือใหจูงใจนักทองเที่ยวพักคาง   
 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๓ กลาววา การ
สรางความตระหนักรูรวมกันของคนในพ้ืนท่ีเปนเรื่องสําคัญมาก ทุกคนจะตองรูวาจังหวัดสุพรรณบุรีจะเปน
เมืองสรางสรรคดานดนตรีของยูเนสโก ชาวสุพรรณบุรีทุกคนควรมีหนาท่ีในการชวยกันสรางสรรคจังหวัด
สุพรรณบุรี ตองมีจุดมุงหมายและมีความชัดเจนท่ีกาวไปสูเปาหมายรวมกันไดที่จะทําใหงานนี้ประสบ
ผลสําเร็จ  
 นายวิเชียร กัณหรัตนชัย ผูชวยผูดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา เสนอแนะวา พ้ืนที่ในอําเภอ 
ดานชางสวนใหญอยูในเขตปาไม ทําใหเอกสารสิทธิ์ตาง ๆ มีนอยหรือไมมีเลย เชน พ้ืนที่ตําบลหวยขมิ้น  
หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ และหมูที่ ๑๑ ไมมีหนวยงานใดเปนเจาของพ้ืนที่ ในขณะที่อยูระหวางการพิสูจนสิทธิ์ ขอให
มีการอนุโลมเพ่ือใหชาวบานสามารถขออนุญาตสรางบานได หรืออนุโลมให อบต. ทําถนนหรือขุดแหลงน้ํา
ไดหรือไม หรือในพ้ืนที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว สามารถผอนผันใหนักทองเที่ยวกางเต็นทไดเพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่อําเภอดานชาง  
 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา ประเด็นดังกลาวขอใหรองผูวา
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับไปพิจารณาเพ่ือบูรณาการการทํางานของหนวยงานในพ้ืนที่เพ่ือแกไขปญหานี้
ตอไป นอกจากนี้ การลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ ไดรับการประสานจากนายเฉลียว เกาะแกว สมาชิกวุฒิสภา วามี
ประชาชนตําบลโคกชาง ตําบลเดิมบาง ตําบลยางนอน ตําบลเขาพระ ไดรับความเดือดรอนจากการใชรถใช
ถนนในการสัญจรไปมาผานสะพานฝายกั้นน้ําบริเวณวัดวังกุลา ซึ่งสะพานแหงนี้มีชองทางจราจรท่ีคับแคบ 
ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ท้ังนี้ ไดสงขอมูลดังกลาวมายังโครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรีแลว  
จึงขอใหทางชลประทานไดชี้แจงวามีแนวทางแกไขปญหานี้อยางไรบาง 
    นายวุฒินัยน ปรีดากิตติพัฒน ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทาโบสถ ชี้แจงวา 
ถนนหลังประตูน้ําเปนทางสัญจรของราษฎรท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบลโคกชาง เดิมบาง ยางนอน และเขาพระ 
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากวาเกิดปญหาการสัญจรขามประตูระบายน้ํา คือ ประตู
ระบายน้ําวังกุลา ประตูระบายน้ํานี้กอสรางแลวเสร็จเมื่อป ๒๕๓๘ เปนลักษณะประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก  



๑๖ 

 
มีชองระบายน้ํา ความกวาง ๖ เมตร สูง ๕.๒๐ เมตร สามารถระบายน้ําสูงสุดอยูท่ี ๒๙ ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที สะพานท่ีเดิมสรางมาตั้งแตป ๒๕๓๘ มีผิวจราจรกวางเพียง ๔.๕๐ เมตร ท้ังนี้ โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาทาโบสถไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไขปญหารวมกับเทศบาลตําบลเดิมบางแลว และ
ประสานกับฝายวิศวกรรม สํานักงานชลประทานท่ี ๑๒ เพ่ือจัดตั้งแผนงานและศึกษาความเหมาะสม
โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ําวังกุลา และขยายผิวจราจรหลังประตูระบายน้ําจากเดิม ๔.๕๐ เมตร เปน 
๘ เมตร ซึ่งจะบรรจุในแผนงานโครงการ ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ และคาดวาสามารถกอสรางขยายสะพานและผิว
จราจรไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาวสรุปชวงทายการประชุมวา ประเด็นท่ี
ไดมีการแลกเปล่ียนในวันนี้ คือ ปญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ในวันท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงปรากฏการณเอลนีโญ ประมาณการวาจะมีติดตอกันถึง ๓ ป มาตรการท่ีจะเก็บกัก
น้ําหรือการหาน้ํามาเติมในพ้ืนท่ีการเกษตร การอุปโภคบริโภค หรือการรักษาระบบนิเวศ ตองดําเนินการ
อยางจริงจังมากกวาที่เสนอไวในเอกสาร และขณะนี้วิกฤติเศรษฐกิจคอนขางเกิดขึ้นอยางชัดเจน การเติบโต
ของ GDP ในชวง ๓ เดือนท่ีผานมาอยูที่ ๑.๘ และคากวาในปนี้ไมนาจะเกิน ๒.๗ – ๒.๘ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียนถือวาคอนขางต่าํ จึงเปนเรื่องที่รัฐบาลตองใหความสําคัญในการดแูลภาคการเกษตร เรื่อง
การจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน มีขาวดีวารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีขอส่ังการใหกระทรวงกลาโหมไป
ตรวจสอบท่ีดินของกองทัพที่ไมไดใชประโยชนซึ่งมีกวา ๘ ลานไร  ในอนาคตสามารถนําที่ดินเหลานี้มาให
ประชาชนเขาไปทําประโยชนได และเรื่องการทองเท่ียว จังหวัดสุพรรณบุรีมีหลายส่ิงท่ีสามารถสงเสริมให
เปน Soft Power ได ไมวาจะเปนการจัดงานประจําปตาง ๆ การแสดงดนตรี หรือการกีฬา จังหวัด
สุพรรณบุรีเปนตนแบบของโรงเรียนกีฬาแหงแรก ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย ๑ อําเภอ ๑ Soft Power ดังนั้น ไมวา
จะเปนเรื่องอาหารการกิน ดนตรี หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตนทุนท่ีสําคัญท่ีสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
และรูสึกยินดีท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรีเขมแข็ง คนสุพรรณสามารถ
ขับเคล่ือนใหเปนเมืองแหงความสุขได จังหวัดสุพรรณบุรีมีประเด็นยุทธศาสตร ๔ พัฒนา ไมวาจะเปน ๑) 
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม ๒) เรื่องการกีฬาและการทองเที่ยว ๓) การอนุรักษและพัฒนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอเสนอใหเพ่ิมเรื่องการสราง
ความสามัคคีปรองดอง และการรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ เพ่ือจะไดครบถวนตามยุทธศาสตรชาติ
ตอไปดวย  
 นายปริญญา เขมะชิต รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กลาวขอบคุณคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีภาคกลาง และคณะ ท่ีไดลงพ้ืนท่ีมารับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะรวมกับสวนราชการและประชาชนในวันนี้ ประเด็นขอเสนอแนะท่ีไดรับทุกเรื่อง จังหวัด
สุพรรณบุรีจะนําไปขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนเรื่องการบริหารจัดการน้ํา จะเรงดําเนินการ
ภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ซึ่งมีแผนงานโครงการเรื่องน้ําเกือบ ๕๐๐ โครงการ เรื่องการจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชน จะมีการประชุม คทช. จังหวัด ในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ จะไดนําขอเสนอแนะ 
ที่ไดรับในวันนี้เสนอในที่ประชุมดวย สวนเรื่องการสงเสริมการทองเท่ียว หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะไดรับไป
ดําเนินการขับเคล่ือนตามแผนงานตอไป   
 
 



๑๗ 

 
 สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี” (ตามแนบ) 

 จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สํานักงานคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี ๑๑ ตําบลเดิมบาง อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาค
กลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย นายลักษณ วจนานวัช  
พลเอก ดนัย มีชูเวท นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นางสุนี จึงวิโรจน และนายเฉลียว เกาะแกว สมาชิกวุฒิสภา  
นายพิริยะ ฉันทดิลก ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๓ รวมลงพ้ืนที่ติดตามการ
ดําเนินงานกลุมแปลงใหญเกษตรสมัยใหม (ขาว) เดิมบางนางบวช โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  
ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายถาวร คําแผง ประธานกลุมแปลงใหญเกษตรสมัยใหม (ขาว) ตําบล
เดิมบาง ใหการตอนรับ  
 กลุมแปลงใหญเกษตรสมัยใหม (ขาว) ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช  มีการใชเทคโนโลยี  
๔ ป. + ๑ IPM เพ่ือผลิตขาวใหไดมาตรฐานความปลอดภัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ท่ีเรียกวา "ขาวลด
โลกรอน" หรือ "ขาวคารบอนต่ํา" ซึ่งเกิดจากการขับเคล่ือนการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีเครือขาย รวมถึงเปนความรวมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และองคกรความ
รวมมือระหวางประเทศของเยอรมนี (GIZ) โดยสงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทํานา ทําใหผลิตขาวได
มาตรฐานความปลอดภัย และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 กลุมแปลงใหญเกษตรสมัยใหม (ขาว) เดิมบางนางบวช มีการนําเทคนิค ๔ ป. และ ๑ IPM  
มาดาํเนินงานภายในกลุม คือ 
 ๑. ป ๑ คือ “ปรับหนาดิน” การปรับท่ีนาดวยระบบเลเซอร (Laser Land Leveling : LLL)  
ใหมีความราบเรียบ สม่ําเสมอทั่วแปลงนา ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดการใหน้ํา ปุย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ป ๒ คือ “เปยกสลับแหง” การใหน้ําแบบเปยกสลับแหง โดยฝงทอตรวจระดับน้ําในแปลงนาท่ี
ปรับระดับแลว เพ่ือเกษตรกรสามารถตรวจสอบวาความชื้นในดินยังมีเพียงพอ โดยไมจําเปนตองขังน้ําในนา
ตลอดเวลา 
 ๓. ป ๓ คือ “ปุยวิเคราะห” การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เปนการสงเสริมใหเกษตรกรวิเคราะหคา
ความสมบูรณของดิน เพ่ือใหปุยตามความจําเปนของพืช ซึ่งจะชวยใหลดการใชปุย มีการใชปุยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. ป ๔ คือ “แปรสภาพฟางตอซัง” การแปรสภาพฟางขาว ปลอดการเผาสูการไถกลบหรือสงเสริม
การทําปุยหมัก ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ยังชวยลดหมอกควัน หรือภาวะโลก
รอนจากการเผา 
 ๕. IPM คือ การใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน สงเสริมใหเกษตรกรใชเครื่องมือวัด
สภาพแวดลอม (อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ําฝน) เพ่ือพยากรณการระบาดของศัตรูพืช รวมถึงจัดทําแปลง
สํารวจเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชกอนดําเนินการปองกันกําจัด 
 คณะกรรมการฯ ไดกลาวชื่นชมกลุมแปลงใหญเกษตรสมัยใหม (ขาว) ตําบลเดิมบาง วามีการ
รวมกลุมกันของเกษตรกรท่ีเขมแข็ง รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชอยางเหมาะสมและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม นับเปนการยกระดับการผลิตขาวแบบครบวงจร พรอมท้ังไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการขาย



๑๘ 

 
คารบอนเครดิต การเขาถึงปุยส่ังตัดตามคาวิเคราะหดิน และวิธีกําจัดแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ ยังไดแนะนํา
ใหศึกษาพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดสงเสริมภาคประชาชนในระดับตําบลใหทํางาน
ควบคูไปกับกํานันผูใหญบานและองคการบริหารสวนตําบล 
 ตอมา เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณประตูระบายน้ําวังกุลา ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง นําโดย 
นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย นายลักษณ วจนานวัช พลเอก ดนัย มีชูเวท 
นายอนุศักดิ์ คงมาลัย นางสุนี จึงวิโรจน และนายเฉลียว เกาะแกว สมาชิกวุฒิสภา นายพิริยะ ฉันทดิลก 
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๓ รวมลงพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 
การปรับปรุงขยายสะพานเนื่องจากถนนหลังประตูระบายน้ํามีลักษณะเปนทางเเคบและไมสะดวกตอการ
สัญจรอาจกอใหเกิดอุบัตเิหตแุกประชาชนได โดยมนีายวุฒินัยน ปรีดากิตติพัฒน ผูอํานวยการโครงการสงน้าํ
และบํารุงรักษาทาโบสถ พรอมดวยนายคุณานนต ศรีสุทิวา หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒ และคณะ 
ใหการตอนรับ และบรรยายสรุปภาพแนวทางการแกไขปญหา 

 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ    

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๔๕ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย ๕๗.๘ 

หญิง ๔๒.๒ 

รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ รอยละ (%) 

นอยกวา ๒๐ ป 
๒๑ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

- 
๒๒.๒ 
๑๑.๑ 
๒๔.๔ 
๓๕.๖ 

๖.๗ 



๑๙ 

 

 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ไมไดเรียน - 

ประถมศกึษา ๒.๒ 
มัธยมศกึษา ๒.๒ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา ๖.๗ 
ปริญญาตร ี ๕๓.๓ 
สูงกวาปรญิญาตร ี ๓๕.๖ 

 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ รอยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
คาขาย 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

- 
๔.๔ 
๒.๒ 

๗๕.๖ 
๑๗.๘ 

 ๕. ท่ีผานมา ทานรับรู รบัทราบ หนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากชองทางใด 

อาชีพ รอยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน 
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ/แผนพับ/
วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผูใหญบาน/กํานันฯ 
อินเทอรเนต็และส่ือสังคมออนไลน 
อื่น ๆ 

๔๐ 
๑๘ 

 
๒๐ 
๔๙ 
๒ 

 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอโครงการ สว. พบประชาชน 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๗๑.๒ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยู ใน 

ระดับมาก มีจํานวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ไดแก  

๑. รอยละ ๘๒.๘ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

๒. รอยละ ๗๙.๖ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 

๓. รอยละ ๗๖.๔ ไดรับความรูจากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกตใชใน

การแกไขปญหาในการดําเนิน 



๒๐ 

 

๔. รอยละ ๗๔.๖ รับทราบบทบาทหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

๕. รอยละ ๗๒.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรชาติ 

สวนอีก ๑ ประเด็น ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ไดแก รอยละ ๖๒.๖ 

ไดรูจักสมาชิกวุฒิสภาอยางใกลชิด 

  

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ 

 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว ๗๐ คน 

 - จํานวนผูเขารวม  ๙๐ คน  

 แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรียน 

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ      

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๙๐ คน ประกอบดวย 

 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด อาทิ รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหนาสํานักงาน

จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการชลประทาน

สุพรรณบุรี ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี 

สํานักงานท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงาน ททท. 

อุทยานแหงชาติพุเตย ศูนยปาไมสุพรรณบุรี  

 ๒. ผูแทนชุมชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กํานันผูใหญบาน  

 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก ประชาสัมพันธจังหวัดสุพรรณบุรี สวท.สุพรรณบุรี และ

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

และไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

ภารกิจของวุฒิสภา พรอมท้ังไดรับทราบรายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัด

สุพรรณบุรี และไดรวมแสดงความคิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 

 

 

 



๒๑ 

 

 ๙.๓ เชิงเวลา 

   เหมาะสม ไมเหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

   

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

   เพียงพอ/เหมาะสม ไมเพียงพอ 

 

 

------------------------------------ 

 

 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่พบส่วนของรูปที่มี ID ความสัมพันธ์ rId10 ในไฟล์นี้

ไม่พบส่วนของรูปที่มี ID ความสัมพันธ์ rId10 ในไฟล์นี้



๒๒ 

 
ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

วันศุกรท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

         
 

              
 

     
 

        
 

         
 



๒๓ 

 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ กลุมแปลงใหญขาวเดมิบางนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

   

   

   
 



๒๔ 

 
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณประตูระบายนํ้าวังกุลา ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

   
 

   
 

************************* 



ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสุพรรณบุรี 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบรีุ 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๖) 

๑ นายวิเชียร กัณหรัตนชัย 
๕๕๒ หมูท่ี ๕ ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

 
เสนอแนะวา พ้ืนท่ีในอําเภอดานชางสวนใหญอยูในเขตปาไม ทําให
เอกสารสิทธิ์ตาง ๆ มีนอยหรือไมมีเลย เชน พ้ืนท่ีตําบลหวยขม้ิน 
หมูท่ี ๔ หมูท่ี ๕ และหมูท่ี ๑๑ ไมมีหนวยงานใดเปนเจาของพ้ืนท่ี 
ในขณะท่ีอยูระหวางการพิสูจนสิทธิ์ ขอใหมีการอนุโลมเพ่ือให
ชาวบานสามารถขออนุญาตสรางบานได หรืออนุโลมให อบต.  
ทําถนนหรือขุดแหลงน้ํ าไดหรือไม  หรือในพ้ืนท่ี ท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียว สามารถผอนผันใหนักทองเท่ียวกางเต็นทได เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอําเภอดานชาง  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

กลาววา ประเด็นดังกลาวขอใหรองผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุรีรับไปพิจารณาเพ่ือบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขปญหานี้ตอไป 
   
 
  

ประเด็นดังกลาว นายปริญญา เขมะชิต รองผูวา
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับไปดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของ จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องรองเรียนใน
คณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไว เปน
ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี  
 
อนึ่ ง  เ ม่ือวัน ท่ี  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุริยน  
พัชรครุกานนท รองผู อํานวยการ สคทช. เปน
ประธานการประชุมหารือเพ่ือเตรียมการสําหรับ
แกไขปญหาชุมชนเมืองในเขตท่ีดินของรัฐ กรณี
พ้ืนท่ีอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี 
วาท่ีรอยตรี พีรพล ม่ันจิตต ผูชวยผูอํานวยการ 
สคทช. นายธีรยุทธ  จันทรดิษฐวงษ รองผูว า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอําเภอดานชาง 
นายกเทศมนตรีตําบลดานชาง พรอมผูแทน
หนวยงาน ไดแก กรมท่ีดิน กรมไม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง สํานักงานธนารักษ พ้ืนท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมท่ี ๑๐ ราชบุรี (สจป.๑๐) เขารวมการประชุม 



๒ 
 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๖) 

 
 
 

 
 

    โดยท่ีประชุมไดหารือแนวทางการแกไขปญหา
แปลงอนุญาตใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาหวยขม้ิน ปาพุน้ํารอน และปาหนองหญาไทร ใน
ทองท่ีอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงสรุป
ประเด็นการประชุมไดดังนี้ 
    ๑. ระยะเรงดวน เรื่องการขออนุญาตตออายุ
กรณีพ้ืนท่ีอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบ
กรมปาไม และ สจป.๑๐ ราชบุรี ดําเนินการเรงรัด
โดยเร็วท่ีสุด 
     ๒. ระยะถัดไป เพ่ือใหการแกปญหาเปนท่ียุติ 
ใหจังหวัดสุพรรณบุรีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
ขอเท็จจริงของพ้ืนท่ี จัดทํารูปแปลงแผนท่ีการใช
ประโยชน การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดเสีย ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบขอดีขอเสีย 
เพ่ือเปนขอเสนอตอคณะอนุกรรมการนโยบาย 
แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดิน 
และทรัพยากรดิน พิจารณาส งมอบ พ้ืน ท่ี ให
กระทรวงการคลัง พิจารณาตามกฎหมายวาดวย 
ท่ีราชพัสดุ หรือให คทช. กําหนดแนวทางจัดท่ีดิน
รูปแบบใหมท่ีเหมาะสมตอไป 
 
 
 
 



๓ 
 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๖) 

๒ ประชาชนตําบลโคกชาง ตําบลเดิมบาง ตําบลยางนอน 
และตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

(แสดงความเห็นเปนหนังสือ) 
 
  เนื่องดวยประชาชนตําบลโคกชาง ตําบลเดิมบาง ตําบลยางนอน 
และตําบลเขาพระ ไดรับความเดือดรอนจากการใชรถใชถนนใน
การสัญจรผานสะพานฝายก้ันน้ําบริเวณวัดวังกุลา ซ่ึงสะพานแหงนี้
มีชองทางการจราจรท่ีคับแคบ และเคยเกิดอุบัติเหตุข้ึนบอยครั้ง 
   ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหคณะสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดเดินทาง
มาพบปะประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ชวยพิจารณาใหมีการ
กอสรางขยายสะพานดังกลาว ใหมีชองทางการจราจรท่ีกวางข้ึน
กวาเดิม เพ่ือใหรถทุกชนิดสามารถขับสวนทางกันได เพ่ือความ
สะดวกในการขนสงพืชผลทางการเกษตรออกสูตลาดภายนอกพ้ืนท่ี 
และยังเปนการลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนใหนอยลงได 
 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 
ชี้แจงวา ไดสงขอมูลดังกลาวมายังโครงการชลประทาน
จังหวัดสุพรรณบุรี และขอใหโครงการชลประทานฯ  
ไดชี้แจงวามีแนวทางแกไขปญหานี้อยางไรบาง 
นายวุฒินัยน ปรีดากิตติพัฒน ผูอํานวยการโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ ชี้แจงวา สะพานบน
ประตูน้ําเปนทางสัญจรของราษฎรท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบล
โคกชาง เดิมบาง ยางนอน และเขาพระ อําเภอเดิมบาง
นางบวช คือ ประตูระบายน้ําวังกุลา ประตูระบายน้ํานี้
กอสรางแลวเสร็จเม่ือป ๒๕๓๘ เปนลักษณะประตู
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชองระบายน้ํา ความกวาง ๖ เมตร 
สูง ๕.๒๐ เมตร สามารถระบายน้ําสูงสุดอยู ท่ี  ๒๙ 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ถนนบนสะพานประตูน้ํานี้ เดิม
สรางมาตั้งแตป ๒๕๓๘ มีผิวจราจรกวางเพียง ๔.๕๐ 
เมตร ท้ังนี้ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถไดลง
พ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไขปญหารวมกับ
เทศบาลตําบลเดิมบางแลว และประสานกับฝายวิศวกรรม 
สํานักงานชลประทานท่ี ๑๒ เพ่ือจัดตั้งแผนงานและ
ศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ํา
วังกุลา และขยายผิวจราจรหลังประตูระบายน้ําจากเดิม 
๔.๕๐ เมตร เปน ๘ เมตร ซ่ึงจะบรรจุในแผนงาน
โครงการ ในป พ.ศ. ๒๕๖๗ และคาดวาสามารถกอสราง
ขยายสะพานและผิวจราจรไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๙  

ประเด็นดังกลาว นายวุฒินัยน ปรีดากิตติพัฒน 
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ 
ไดชี้แจงแนวทางการแกไขปญหาจนเปนท่ีเขาใจ
แลว จึงเห็นควรเสนอไปยังคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องรองเรียนใน
คณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปน
ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี  

 




